

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ ว่าเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เชิญ กสศ. มาชี้แจงให้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ของกองทุน โดยในช่วงแรกทางกองทุนจะทยอยเปิดโปรแกรมการให้ทุนกับเด็กที่เข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญา ปวส, เช่น โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และเพื่อให้โครงการของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่เสนอเข้ากองทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จ จึงขอเชิญกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสิลาภรณ์ บัวสาย ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ก่อนที่แต่ละวิทยาลัยชุมชนจะเป็นผู้ส่ง กสศ. พิจารณาต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>๑. ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารตำแหน่งสูง” ในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งดำเนินการแก้ไขการกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องและประกาศใช้ต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่</p>	<p>- ขอเลื่อนวาระ -</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online</p> <p>๒. โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑ “สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”</p> <p>๓. สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำผู้แทนสำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตราด</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การรับทราบการลาออกของกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายอุตร ตันติสุนทร)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบการลาออกของกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นายอุตร ตันติสุนทร)</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญเป็นที่ปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและวิทยาลัยชุมชนตาก</p> <p>๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>
<p>วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) และตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางประภาสี สุนันทบุตร)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา (นายกิตติ กิตติโชควัฒนา) และตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร (นางประภาสี สุนันทบุตร)</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาและยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>	<p>ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร</p>	<p>ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการขอใช้พื้นที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายถนอม อินทรกำเนิด และนายพงษ์เดช ศรีวิชัยประดิษฐ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ</p>
<p>วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานการไปศึกษาดูงานระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ของคณะทำงานพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้บริการระบบที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องระบบ Mail Go Thai ระบบสารบรรณ อี เล็ก ทรอนิกส์ ระบบ G-Cloud ๒. คณะทำงานมีข้อเสนอแนะให้ใช้บริการ GDx Platform ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่วน E-Mail เป็น Freeware ที่สถาบันใช้อยู่แล้วปัจจุบันอยู่ภายใต้ Domain name iccs.ac.th โดยจะศึกษาดูงาน e-Saraban ของ สพร. เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
<p>วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบ</p>
<p>วาระที่ ๓.๕ เรื่อง การขอขยายการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบการขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒</p>
<p>วาระที่ ๓.๖ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)</p>	
<p>วาระที่ ๓.๗ เรื่อง รายงานการสืบหาข้อเท็จจริงของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)</p>	<p>- เลื่อนการพิจารณา -</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	๑. ที่ประชุมให้ความเห็น ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอนในหลักสูตร ปวช. และปวส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้วง วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑๘ หลักสูตร ๑. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับ	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ทั้ง ๑๘ หลักสูตร

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	
<p>วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ครั้งที่ ๑</p>	<p>๑. ชะลอการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) ครั้งที่ ๑</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ในแต่ละประเภท/รายการ ให้มีความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด และนโยบายของสภาสถาบันที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ของวิทยาลัยชุมชน ควรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการศึกษาแบบ online เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา เป็นความสำคัญลำดับแรก</p>
<p>วาระที่ ๕.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง) เพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>- เลื่อนการพิจารณา -</p>
<p>วาระที่ ๕.๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายพงษ์พจน์ ธีรานันต์ชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน</p>
<p>วาระที่ ๕.๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง เจริญสุข ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๕.๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ๒)	- เลื่อนการพิจารณา -
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม